



คู่มือประกอบการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

๑. วัตถุประสงค์และความสำคัญของรางวัลการบริหารจัดการที่ดี.....	๓
๒. ประเภทรางวัลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓
๓. คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล.....	๔
๔. ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	๔
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	๕
ขั้นตอนที่ ๒ การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจประเมินขั้นต้น	๖
ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจประเมินในพื้นที่	๖
ขั้นตอนที่ ๕ การเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเข้ารับการประเมินในรอบสุดท้าย	๗
ขั้นตอนที่ ๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตรวจประเมินในรอบสุดท้าย.....	๗
๕. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด	๗
๖. ข้อเสนอแนะและการเตรียมตัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล ...	๑๗
๗. ช่องทางการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.....	๑๘

๑. วัตถุประสงค์และความสำคัญของรางวัลการบริหารจัดการที่ดี

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศ และจากนโยบายของ ก.ก.ถ. ที่กำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้นมีการกำหนดเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลโดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการตรวจประเมินตลอดจนตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการศึกษา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและประกาศยกย่องผลสำเร็จในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ก.ก.ถ.มุ่งหวังให้รางวัลการบริหารจัดการที่ดีเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

๒. ประเภทรางวัลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้กำหนดประเภทรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๓ ประเภท ได้แก่

(๒.๑) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี **ประเภทดีเลิศ** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ โดยมีความเป็นเลิศทั้งในเชิงบริการจัดการและนวัตกรรม มีผลสำเร็จในการบริหารและดำเนินโครงการอย่างเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(๒.๒) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี **ประเภทโดดเด่น** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการต่อยอดการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

(๒.๓) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี **ประเภททั่วไป** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงกว้างได้รับการประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินรางวัล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของตนเองต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้แล้วในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ปรึกษายังได้รับรางวัลผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ กำหนดด้วย

๓. คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล

คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

(๓.๑) **ประเภทดีเลิศ** ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓ จำนวน ๓ ครั้ง โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมินเกณฑ์ชีวิต (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจมีการจำแนกรางวัลตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (ทั้งนี้อาจมีการจำแนกรางวัลใหม่ได้ในภายหลัง)

(๓.๒) **ประเภทโดดเด่น** ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓ โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมินเกณฑ์ชีวิต (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจมีการจำแนกรางวัลตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (ทั้งนี้อาจมีการจำแนกรางวัลใหม่ได้ในภายหลัง)

(๓.๓) **ประเภททั่วไป** ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓ โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมินเกณฑ์ชีวิต (พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ) และจัดส่ง

เอกสารต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจมีการจำแนกรางวัลตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (ทั้งนี้อาจมีการจำแนกกลุ่มรางวัลใหม่ได้ในภายหลัง)

๔. ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสามประเภทรางวัล ต้องใช้ข้อมูลหลักผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และใช้ข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับการกรอกข้อมูลออนไลน์ตามแบบประเมินเกณฑ์ชีวิต พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบให้ครบถ้วน และจัดส่งในระบบให้แก่สถาบันการศึกษาหรือผู้แทนคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ขั้นตอนที่สำคัญในการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี

การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อรับฟังคำอธิบายแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลได้ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ กรุณาสำรองที่นั่งผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <http://forms.gle/PZ8mLaOjKrdUCkAh8> โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน ๓ คนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้ต้องได้รับการยืนยันที่นั่งผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากคณะผู้จัดงานแล้วเท่านั้น และเนื่องด้วยที่นั่งในการประชุมจำกัดเพียง ๖๐๐ ที่นั่ง คณะผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือสำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ถ้าหากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว คณะผู้จัดงานจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด แต่ทั้งนี้แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีได้เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงดังกล่าว ยังคงมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมินรางวัลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตามปกติ

ขั้นตอนที่ ๒ การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์และกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบประเมินเกณฑ์ชีวิตออนไลน์ตามข้อหรือประเด็นที่กำหนดโดยไม่มีประเมินหรือให้

คะแนนตนเอง สามารถสมัครและกรอกข้อมูลได้ที่ <http://forms.gle/RozMj19OgJnS8a919> พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร และสามารถสอบถามหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันปิดรับสมัครที่ E-mail: localgg2564@gmail.com หรือ narathip.sri@g.stou.ac.th

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจประเมินขั้นต้น

การตรวจประเมินจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชีวิตในแต่ละด้าน และข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยจะตรวจประเมินออนไลน์ในลักษณะการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams หรือโปรแกรมอื่น (จะแจ้งประสานกับ อปท. ในภายหลัง) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน ในการนี้อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความจำเป็น จากนั้นจึงจะให้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชีวิต จัดลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลคะแนนขั้นต้น และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับผลคะแนนจากมากไปน้อย เพื่อวางแผนการลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการตรวจประเมินในเชิงลึกต่อไป

ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจประเมินในพื้นที่

การตรวจประเมินจะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชีวิตเพื่อลงพื้นที่สำหรับการตรวจประเมินเชิงลึก โดยการตรวจในพื้นที่จะพิจารณาจาก

(๑) การตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) พ.ศ.๒๕๖๓ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.๒๕๖๓ ผลคะแนนประเมินการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวิต และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และการประเมินการมีส่วนร่วม เครือข่าย และการตรวจสอบได้ ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ

(๒) การตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยจะพิจารณาจากเอกสารสรุปโครงการนวัตกรรม การบรรยายสรุป ข้อมูลหรือหลักฐานการดำเนินงาน การตรวจในพื้นที่จริง และการประเมินผลสำเร็จของงาน โดยมุ่งพิจารณาในประเด็นความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น ระดับความกว้างขวางครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นต่อจำนวนประชากร ประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ระดับผลกระทบของโครงการนวัตกรรมต่อประชาชนในท้องถิ่น และความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

ในขั้นตอนนี้ จะมีการจัดส่งนักวิจัยเพื่อลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะประสานนัดหมายเกี่ยวกับวันและเวลาในการตรวจประเมินในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายแห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินข้อมูลภาคสนามระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมด้านเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกเรื่องเวลาการนัดหมายสำหรับการลงตรวจประเมินของคณะตรวจประเมิน

ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินมีนโยบายตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรงไปตรงมา โดยที่การตรวจประเมินในทุกขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยคณะนักวิจัยหลักเท่านั้น คณะตรวจประเมินจะแจ้งรายชื่อนักวิจัยหลักของโครงการฯ ที่จะดำเนินการตรวจประเมินรางวัลในเชิงลึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบเป็นการล่วงหน้า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการติดต่อจากบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ที่มีใช้คณะนักวิจัยหลักโดยการกล่าวอ้างว่าจะสามารถกระทำการเพื่อให้ส่งผลการประเมินรางวัลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้นั้น ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าได้หลงเชื่อในการกระทำดังกล่าว และกรุณาแจ้งให้แก่คณะทำงานรับทราบในทันทีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป

ขั้นตอนที่ ๕ การเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเข้ารับการประเมินในรอบสุดท้าย

เมื่อได้ดำเนินการตรวจประเมินขั้นต้น การตรวจประเมินออนไลน์ และการตรวจประเมินในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ จะมีการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจประเมินทั้งหมดให้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดรอบสุดท้าย และนำเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลำดับผลคะแนนต่อคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลในรอบสุดท้าย

ขั้นตอนที่ ๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตรวจประเมินในรอบสุดท้าย

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นสุดท้าย เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประเภทรางวัลต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะสรุปผลคะแนนการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด

ภาพรวมของแนวทางการประเมินรางวัลพร้อมคำอธิบายเกณฑ์ชี้วัดของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

(๑) เกณฑ์การประเมินสำหรับรางวัลประเภทดีเลิศ ภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นต่างๆ และ สัดส่วนน้ำหนักคะแนน โดยในการให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภทดีเลิศ ประกอบไปด้วย

(๑.๑) คิดจากคะแนนภาพรวมของ LPA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๒) คิดจากคะแนนภาพรวมของ ITA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๓) คิดจากคะแนนภาพรวมของการประเมินการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนคะแนนให้ เท่ากับร้อยละ ๑๕ (ดูคะแนนได้ที่ <http://164.115.25.179/>)

(๑.๔) การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๐ ข้อ รวม ๕๐ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๕) การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๘ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน และให้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๔๐

ตารางที่ ๑ แสดงภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสำหรับรางวัลประเภทดีเลิศ

การบริหารจัดการ (ร้อยละ ๖๐)	โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (ร้อยละ ๔๐)
<p>คะแนนรวม LPA ร้อยละ ๑๕</p> <p>คะแนนรวม ITA ร้อยละ ๑๕</p> <p>คะแนนรวมการบริการสาธารณะฯ ร้อยละ ๑๕</p>	<p>เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น จำนวน ๘ ข้อ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ</p> <p>๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๓. ระดับความกว้างขวางครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นต่อจำนวนประชากร</p> <p>๔. ประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๖. ระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๗. ระดับผลกระทบของโครงการนวัตกรรมต่อประชาชนในท้องถิ่น</p> <p>๘. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p>
<p><u>เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ ๑๕</u></p> <p>๑. การประเมินการมีส่วนร่วม เครือข่าย และการตรวจสอบได้ (๓ ข้อ ๑๕ คะแนน)</p> <p>๒. ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)</p> <p>๓. ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต (๓ ข้อ ๑๕ คะแนน)</p> <p>๔. นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)</p>	

(๒) เกณฑ์การประเมินสำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น ภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นต่างๆ และ สัดส่วนน้ำหนักคะแนน โดยในการให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภทโดดเด่น ประกอบไปด้วย

(๑.๑) คิดจากคะแนนภาพรวมของ LPA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๒) คิดจากคะแนนภาพรวมของ ITA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๓) คิดจากคะแนนภาพรวมของการประเมินการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนคะแนนให้ เท่ากับร้อยละ ๑๕ (ดูคะแนนได้ที่ <http://164.115.25.179/>)

(๑.๔) การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๙ ข้อ รวม ๔๕ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๕) การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๘ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน และให้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๔๐

ตารางที่ ๒ แสดงภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น

การบริหารจัดการ (ร้อยละ ๖๐)	โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (ร้อยละ ๔๐)
<p>คะแนนรวม LPA ร้อยละ ๑๕</p> <p>คะแนนรวม ITA ร้อยละ ๑๕</p> <p>คะแนนรวมการบริการสาธารณะฯ ร้อยละ ๑๕</p>	<p>เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น จำนวน ๘ ข้อ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ</p> <p>๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๓. ระดับความกว้างขวางครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นต่อจำนวนประชากร</p> <p>๔. ประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๖. ระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p> <p>๗. ระดับผลกระทบของโครงการนวัตกรรมต่อประชาชนในท้องถิ่น</p> <p>๘. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น</p>
<p><u>เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ ๑๕</u></p> <p>๑. การประเมินการมีส่วนร่วม เครือข่าย และการตรวจสอบได้ (๓ ข้อ ๑๕ คะแนน)</p> <p>๒. ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)</p> <p>๓. ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)</p> <p>๔. นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)</p>	

(๓) เกณฑ์การประเมินสำหรับรางวัลประเภททั่วไป ภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นต่างๆ และ สัดส่วนน้ำหนักคะแนน โดยในการให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภททั่วไป ประกอบไปด้วย

(๑.๑) คิดจากคะแนนภาพรวมของ LPA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๒) คิดจากคะแนนภาพรวมของ ITA โดยมีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๓) คิดจากคะแนนภาพรวมของการประเมินการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนคะแนนให้ เท่ากับร้อยละ ๑๕ (ดูคะแนนได้ที่ <http://164.115.25.179/>)

(๑.๔) การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการจัดการที่ดี จำนวน ๘ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๑๕

(๑.๕) การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๘ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน และให้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๔๐

ตารางที่ ๓ แสดงภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสำหรับรางวัลประเภททั่วไป

การบริหารจัดการ (ร้อยละ ๖๐)	โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (ร้อยละ ๔๐)
คะแนนรวม LPA ร้อยละ ๑๕ คะแนนรวม ITA ร้อยละ ๑๕ คะแนนรวมการบริการสาธารณะฯ ร้อยละ ๑๕	เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น จำนวน ๘ ข้อ (ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน) ๑. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น ๓. ระดับความกว้างขวางครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นต่อจำนวนประชากร ๔. ประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ๖. ระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ๗. ระดับผลกระทบของโครงการนวัตกรรมต่อประชาชนในท้องถิ่น ๘. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
<u>เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ ๑๕</u> ๑. การประเมินการมีส่วนร่วม เครือข่าย และการตรวจสอบได้ (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน) ๒. ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน) ๓. ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน) ๔. นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ (๒ ข้อ ๑๐ คะแนน)	

คำอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดในระบบออนไลน์ สำหรับการประเมินเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินรางวัลจะต้องระบุประเภทรางวัลที่จะส่งประเมินและกรอกข้อมูลในส่วนนี้โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ชื่อและสถานที่ตั้งของ อปท. ปีที่จัดตั้ง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนครัวเรือน ขนาดพื้นที่ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน รายได้เฉลี่ยของประชากร อาชีพหลักของประชากร ปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาสำคัญในพื้นที่ ข้อมูลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (LPA) ข้อมูลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อมูลผลคะแนนประเมินการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (แต่ละข้อคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ระดับการให้คะแนน ๐, ๑, ๓, และ ๕)

๒.๑ การมีส่วนร่วม เครือข่าย และการตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

(๑) ร้อยละประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (อปท.และเทศบาล ระบุเป็นร้อยละของประชาชน กรณี อบจ.ระบุเป็นร้อยละของหน่วยงาน) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : อปท./เทศบาล มากกว่าร้อยละ ๒๐ อบจ.มากกว่าร้อยละ ๘๐)

(๒) จำนวนโครงการที่ อปท. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการที่แก้ปัญหาที่สำคัญของ อปท. และมีรายงานผลการตรวจสอบ (ยกเว้นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมาย) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ โครงการหรือมากกว่า)

(๓) จำนวน อปท.ที่สมัครเข้าร่วมในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่านการแนะนำ ปรีกษาหารือ หรือได้รับการจูงใจให้สมัครจาก อปท.พี่เลี้ยง *(เฉพาะประเภทโดดเด่นและดีเลิศ)* (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ แห่งหรือมากกว่า)

๒.๒ ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย

(๑) อปท. มีการจัดทำและดำเนินโครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปราศจากความรุนแรง (เช่น โครงการจิตอาสา โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน หรือโครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ลดหรือขจัดความรุนแรงหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ โครงการหรือมากกว่า)

(๒) อปท. มีการจัดทำและดำเนินโครงการในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (เช่น โครงการกล้องวงจรปิด CCTV โครงการอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการอาสาจราจร หรือโครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ โครงการหรือมากกว่า)

๒.๓ ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต ประกอบด้วย

(๑) ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : มากกว่าร้อยละ ๙๕)

(๒) อปท. มีโครงการหรือกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมการบริหารและดำเนินงานของ อปท. ให้ปราศจากการทุจริต (เช่น โครงการอบรมให้ความรู้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน โครงการราชการหรือ อปท.ใสสะอาด โครงการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสหรือต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ โครงการหรือมากกว่า)

(๓) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น (จากการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประเภทใดประเภทหนึ่ง) หรือ มีจำนวนผู้เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น (จากการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองประเภทใดประเภทหนึ่ง) จากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ *(เฉพาะประเภทดีเลิศ)* (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : มากกว่าร้อยละ ๕)

๒.๔ นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ ประกอบด้วย

(๑) จำนวนข้อบัญญัติที่ออกหรือปรับปรุง โดย อปท. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไม่นับรวมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๒ ข้อบัญญัติหรือมากกว่า)

(๒) จำนวนข้อบัญญัติที่ อปท. มีการบังคับใช้ข้อบัญญัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีหลักฐานการปรับ หรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ หรือมีผลการดำเนินการด้านอื่นๆ ตามข้อบัญญัติ (หลักฐานผลการดำเนินการสามารถใช้หลักฐานการบังคับใช้ข้อบัญญัติใดๆ ไม่ว่าจะออกหรือประกาศใช้ในปีใด แต่มีผลการบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๓ ข้อบัญญัติหรือมากกว่า)

ข้อมูลส่วนที่ ๓ โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง โครงการริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการหรือวิธีการใหม่ และ/หรือกระบวนการวิธีการที่แตกต่างจากเดิมในการให้บริการสาธารณะ โดยเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของ อปท. โครงการนวัตกรรมต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มและดำเนินการมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และต้องดำเนินการแล้วเสร็จหรือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการนวัตกรรมต้องมีลักษณะสอดคล้องกับความเป็นนวัตกรรมใน ๒ ลักษณะ ต่อไปนี้

๑) โครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุง ต่อยอด ให้เกิดความแตกต่างจากของเดิม (Incremental Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบ วิธีการและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายขอบเขตพื้นที่ ส่งเสริมหรือขยายการมีส่วนร่วม ปรับรูปแบบ ปรับปรุงคุณภาพ ปรับระบบการบริการให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น ต่อยอดโครงการเดิมหรือต่อยอดจาก อปท.อื่น

๒) โครงการนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ (Radical Innovation) เป็นเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้าที่มีการออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิด ระบบ วิธีการและกระบวนการเดิมอย่างสิ้นเชิง มีนัยสำคัญมากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เช่น ออกแบบหรือพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะใหม่ การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ เปลี่ยนระบบและวิธีคิดในการจัดบริการสาธารณะ

ในการส่งโครงการนวัตกรรมเข้ารับการประเมิน อปท.ต้องส่งโครงการ ซึ่งรายละเอียดของโครงการต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับนวัตกรรมที่กำหนดด้านด้านหนึ่ง จากจำนวน ๖ ด้าน ซึ่งประเภทนวัตกรรมสอดคล้องกับการจัดแบ่งประเภทตามรางวัล UNPSA๒๐๒๑ และรางวัลของ United Cities Local Governments : UCLG ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมประเภทใดก็ต้องมีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยประเภทของนวัตกรรมจำแนกได้เป็น ๖ ประเภทดังนี้ (การระบุประเภทของนวัตกรรมว่าเป็นประเภทใดนี้เพื่อต่อยอดการส่งประเมินรางวัลระดับสากลในอนาคต ไม่มีผลต่อการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ.๒๕๖๔)

(๑) นวัตกรรมด้านดิจิทัลและการบริการที่เท่าเทียม เป็นโครงการนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น Application บริการประชาชน เป็นต้น

(๒) นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เช่น การลดขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น

(๓) นวัตกรรมด้านการส่งเสริมและบริการที่เสมอภาคทางเพศและทุกช่วงวัย เป็นโครงการตอบสนองต่อความเท่าเทียมกันทางเพศ และจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในทุกช่วงวัย เช่น สิทธิสตรี การพัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

(๔) นวัตกรรมด้านการสร้างความพร้อมและจัดการภาวะวิกฤต เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยอันตราย ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การจัดการไฟฟ้า ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น

(๕) **นวัตกรรมด้านการจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติสุข** เป็นโครงการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ ส่งเสริมความรักความสามัคคี และสร้างสังคมสันติสุข เช่น การจัดการพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายขอบ การแย่งชิงทรัพยากร เป็นต้น

(๖) **นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน** เป็นโครงการที่เน้นการตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

ในการกรอกข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ เพื่อส่งประเมินรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่สมัครหรือส่งประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรอกข้อมูลตามประเด็นหรือหัวข้อต่อไปนี้

สาระสำคัญของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ***

ชื่อโครงการนวัตกรรม.....
จุดเด่นที่ทำให้เรียกว่านวัตกรรม.....
ประเภทของโครงการนวัตกรรม.....
สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข.....
วัตถุประสงค์.....
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ (พร้อมระบุจำนวน).....
ปีที่ได้ดำเนินการ.....จำนวนและชื่อหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินการ.....
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น.....บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ.....
ผลลัพธ์/ผลกระทบในการดำเนินการ.....

หมายเหตุ *** กรุณาเขียนคำบรรยายไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔

สำหรับข้อมูลในส่วนโครงการนวัตกรรมต่อไปนี้อักรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้าสู่ออบการตรวจประเมินรอบลงพื้นที่ (ประมาณ ๓๐๐-๓๒๐ แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตรวจประเมินจะส่งแบบฟอร์ม ประสานงานและแจ้งให้ อปท.แต่ละแห่งทราบภายหลัง) จะต้องกรอกข้อมูลและเนื้อหาด้วยความกระชับและมีปริมาณความยาวไม่เกินจำนวนคำที่กำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม เป็นการอธิบายว่าวัตถุประสงค์โดยของโครงการนวัตกรรมคืออะไร และผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรมรายด้านที่เลือกไว้ได้อย่างไร

ข้อ ๒ โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อและอธิบายความสอดคล้องให้เห็นภาพว่าโครงการที่เลือกนั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอย่างไร

ข้อ ๓ ลักษณะของโครงการ เป็นการอธิบายว่าโครงการริเริ่มเมื่อใด ต่อยอดจากโครงการเดิมชื่อโครงการอะไร หรือต่อยอดมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร

ข้อ ๔ ความสำคัญของโครงการนวัตกรรม เป็นการอธิบายว่าโครงการนวัตกรรมมีที่มาและความสำคัญอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไร

ข้อ ๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม เป็นการอธิบายในสามส่วนที่สำคัญคือ ส่วนที่ ๑ เป็นการอธิบายว่าผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านอย่างไร ส่วนที่ ๒ เป็นการอธิบายว่าผลงานเป็นการริเริ่มใหม่หรือการปรับเปลี่ยนจากบริบทอื่น ๆ อย่างไร และส่วนที่ ๓ เป็นการอธิบายว่าผลงานมีการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นๆ อะไรบ้างในการนำผลงานไปปฏิบัติ

ข้อ ๖ ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม เป็นการอธิบายว่าผลงานสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีหลักฐานว่าผลงานได้ก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่คล้ายคลึงกันในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นกรณีผลงานเคยถูกถ่ายทอดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นให้อธิบายว่าที่ไหน อย่างไร

ข้อ ๗ ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม เป็นการอธิบายว่าโครงการนวัตกรรมมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร โดยอธิบายครอบคลุมในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๘ ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอธิบายได้ว่าโครงการที่ส่งประกวดนั้น มีการประเมินผล และสามารถแสดงหลักฐานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอธิบายจากการตอบคำถาม ๓ คำถามได้แก่ โครงการนวัตกรรมเคยถูกประเมินอย่างไร ผลการประเมินอธิบายถึงผลกระทบของโครงการนวัตกรรมอย่างไร และโครงการนวัตกรรมถูกประเมินด้วยตัวชี้วัดใด

ข้อ ๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย เป็นการอธิบายว่าโครงการนวัตกรรมได้มีการนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอธิบายได้ว่ามีใครบ้างที่มีส่วนในการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน โดยให้ระบุบทบาทและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ

ข้อ ๑๐ บทเรียนที่ได้รับ เป็นการอธิบายบทเรียนหลักที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรม และจะสามารถปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ข้อมูลส่วนที่ ๔ การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ใน ๘ ข้อหรือประเด็นที่สำคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ในการประเมินขั้นต้นผ่านการประชุมออนไลน์และการประเมินในพื้นที่อาจมีการเรียกเอกสารหลักฐานในแต่ละประเด็นเพิ่มเติม อปท.ควรเตรียมข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อหรือประเด็นการประเมินไว้ล่วงหน้า การคิดคะแนนแต่ละข้อคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะมีระดับคะแนน ๑, ๓ และ ๕ ตามลำดับ)

ข้อ ๑ ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ ในการดำเนินโครงการหากนวัตกรรมท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการในพื้นที่ชัดเจน มีเป้าหมายการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมหรือวัดผลได้ หรือกำหนดวิธีการดำเนินการที่มีขนาดเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะได้รับคะแนนการประเมินในข้อนี้สูงขึ้นตามไปด้วย (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ตรงกับบริบทตรงกับปัญหา วัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นรูปธรรม)

ข้อ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น การดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่นในรูปของเครือข่ายความร่วมมือเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินการหรือในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับต่อการดำเนินนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีเครือข่ายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมากก็จะได้รับคะแนนในด้านนี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ๖ เครือข่าย/องค์กร)

ข้อ ๓ ระดับความกว้างขวางครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นต่อจำนวนประชากร เป็นการดำเนินโครงการนวัตกรรมโดยมีระดับของความกว้างขวางครอบคลุมซึ่งพิจารณาจากเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรมว่าสามารถครอบคลุมกลุ่มหรือจำนวนประชาชนในท้องถิ่นได้มากหรือน้อยเพียงใด ยิ่งมีความครอบคลุมจำนวนประชาชนมากก็จะได้คะแนนมากขึ้นตามลำดับ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : มากกว่าร้อยละ ๘๑)

ข้อ ๔ ประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น พิจารณาจากผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นตามเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์โครงการว่าบรรลุผลสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากก็จะได้คะแนนมาก (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : มากกว่าร้อยละ ๘๑)

ข้อ ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น พิจารณาจากรายงานการประเมินผลความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต่อโครงการนวัตกรรม โดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการหากมีระดับความพึงพอใจมากก็จะได้คะแนนในส่วนนี้มาก (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : ประชาชนพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๑ หรือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ ขึ้นไป)

ข้อ ๖ ระดับความเป็นนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น พิจารณาจากโครงการนวัตกรรมซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติงานประจำหรืองานเชิงนโยบายหรือมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างจากอปท.อื่น เป็นนวัตกรรมที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ไม่สามารถพบเห็นได้ใน อปท.โดยทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเภทหรือรูปแบบเดียวกัน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่หรือไม่สามารถพบได้โดยทั่วไปใน
อพท. ประเภทเดียวกัน)

ข้อ ๗ ระดับผลกระทบของโครงการนวัตกรรมต่อประชาชนในท้องถิ่น พิจารณาจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินโครงการนวัตกรรม โดยหากเกิดผลกระทบเชิงบวกกับ
ประชาชนในท้องถิ่นจำนวนมากหรือเกิดผลอย่างกว้างขวางย่อมได้คะแนนมากตามไปด้วย (คะแนนเต็ม ๕
คะแนน : มากกว่าร้อยละ ๘๑)

ข้อ ๘ ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น พิจารณาจากโครงการบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการ มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน : มีหลักฐานการ
ดำเนินการที่ต่อเนื่องและมีหน่วยงานอื่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์)

๖. ข้อเสนอแนะและการเตรียมตัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล

การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนตามหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดระบบงานภายในและการ
ทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลควรมีการเตรียมความ
พร้อมดังต่อไปนี้

(๑) ผู้รับผิดชอบที่ดูแลการจัดเตรียมข้อมูล ควรทำความเข้าใจกรอบแนวคิดแบบประเมินและเกณฑ์ชี้
วัด และทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด จากนั้นควรจัดแบ่งหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารต่างๆ คัดเลือกและสรุปข้อมูล
เพียงเฉพาะเอกสารที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง

(๒) หากคณะทำงานประเมินรางวัลตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นหรือจัดส่งให้แก่คณะทำงานฯ มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ใจปิดข้อมูล
หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเป็นเหตุทำให้คณะทำงานฯ ปรับลดคะแนนการประเมิน หรือในกรณีที่รุนแรง
อาจพิจารณาตัดสิทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลได้

(๓) ในการกรอกเอกสารแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์ ขอให้ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรอกข้อมูลตามผลการดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีอยู่ของข้อมูลหรือหลักฐาน
ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละข้อ คณะทำงานและอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานโดยละเอียด ทั้งนี้ คณะทำงานและอนุกรรมการฯ สามารถให้คะแนนผลการประเมินได้ตาม
เหมาะสมหากเห็นว่าข้อมูลและ/หรือเอกสารหลักฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความน่าเชื่อถือที่
เพียงพอ

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น คณะทำงาน และผู้ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งในระบบออนไลน์ รวมถึงพัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับการตรวจประเมินขั้นต้นในระบบออนไลน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินในพื้นที่หากผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งมาให้แก่คณะทำงานและคณะกรรมการฯ จะไม่มีการส่งคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะกรณีใดๆ

๗. ช่องทางการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๑ การสมัครและกรอกแบบประเมินเกณฑ์ชีวิตออนไลน์

สมัครและกรอกแบบประเมินเกณฑ์ชีวิตออนไลน์ ได้ที่

<http://forms.gle/RozMj19OgJnS8a919>

หรือ Scan QR code นี้



๗.๒ การสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ชีวิตและขั้นตอนการสมัคร

รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๒๒-๗๕๙๙ Email: narathip.sri@g.stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์

โทรศัพท์ ๐๙-๒๕๙๑-๕๕๕๙ Email: phanompatt@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัดน์ เมธาสุทธิรัตน์

โทรศัพท์ ๐๖-๔๖๕๖-๙๕๙๙ Email: charanchai@hotmail.com

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๗.๓ การประสานงานทั่วไป

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๑๓๔-๙๙๗๗

Email: jbbenjamas@gmail.com